



# 67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ฉบับประจำวันที 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 หน้า 7 มูลค่าข่าว 157,653.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



### เชียร์ลูกเต๋อ

เปิดฉากการแข่งขันปิงปองยอดเยี่ยมของประเทศไทย ในเซอร์กิตที่ 1 เริ่มต้นกันที่เมืองปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ทำการแข่งขันเคลื่อนที่โรยบินเนชัน 4,000 ที่นี้ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ นักปิงปองเกือบ 1,000 ชีวิต ที่ลงทำการแข่งขันในรุ่นต่างๆ มีเป้าหมายที่จะไล่ล่าเก็บคะแนนสะสม ของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ตั้งแต่รุ่น อายุ



นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ (สีขาว) รับผิดชอบคุณจาก นวราเอกสมศักดิ์ ศิริธาร ผู้แทนสมาคมฯ

ไม่เกิน 8 ขวบ ทั้งชายและหญิง ไปจนกระทั่งนักตีปิงปองรุ่นชายชวรม อายุเกิน 50 ปีขึ้นไป

**นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ** นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ และอุปนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนเต็มที่กับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา สนามแข่งขันติดแอร์ 4,000 ที่นี้ ทำให้นักกีฬาผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมในการแข่งขันครั้งนี้แบบสะดวกสบาย รวมทั้งเรื่องของที่พัก ที่มีรองรับอย่างพอเพียง จากโรงแรมระดับต่างๆ ในเมืองปากน้ำโพ แล้วที่สำคัญที่สุด ในเรื่องอาหารการกิน ที่ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักกันอย่างดี ว่าเมืองปากน้ำโพนั้น อาหารการกินรสชาติอร่อยสะอาด และไม่ให้เลือกลงทุกระดับราคา รวมไปถึง

## 'ปิงปอง All thailand เริ่มแล้ว'



ภาพนำจากรักสองพ่อลูก นาคินทร์ และกิมภพ ที่ฝึกตีกันท่าหน้าที นักกีฬาทุกวัย



ครอบครัวปิงปอง "ศิริธาร" คุณพ่ออมรา คุณพ่อ นาคินทร์ คุณคุณุติยา และ คุณกิมภพ ศิริธาร จากเชียงใหม่

ถึงการเดินทางที่จะสะดวกสบาย ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่เหมาะสมแก่การจัดการแข่งขันกีฬาปิงปอง เก็บคะแนนสะสม ของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

จากการแข่งขันในรุ่นต่างๆ มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากอยู่ในรุ่นเยาวชน ที่มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแตกต่างจากยุคก่อน นั่นก็คือเราเห็นครอบครัวของนักปิงปองตัวน้อยน้อย จากเดิมที่มีผู้ปกครอง มีโค้ช ปัจจุบันเราเห็นมีทีมงานเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการบันทึกภาพในการแข่งขัน ทั้งวิดีโอและภาพนิ่ง นักกีฬาบางคนมาทำการแข่งขันพร้อมผู้ปกครอง เช่น ครอบครัว "ศิริธาร" เวลาคุณพ่อลงแข่งขัน มีลูกมานั่งเป็นโค้ชให้กำลังใจ ในเวลาที่คุณพ่อลงทำการแข่งขัน ก็มีทั้งที่ คุณพ่อและคุณย่า คอยเชียร์ การเลือกสถาบันการศึกษา เพื่อให้เหมาะสมกับการเล่นปิงปอง ที่คุณย่าตัดสินใจเลือก โรงเรียนซ่งฟ้าซินเฮง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาให้กับหลานทั้งสองคน เพื่อส่งเสริมให้เล่นกีฬาปิงปองอย่างเต็มที่

อีกหนึ่ง ครอบครัว "อริยโชติมา" ที่เก่งทั้งคุณพ่อคุณแม่ในสมัยเป็นนักกีฬา "น้อยธรรม" สกุลญา อริยโชติมา หนูน้อยวัย 7 ขวบ จากทีมมศว ประสานมิตร ที่มีลีลาการตีคล้ายกับ หลิว ซู เหวิน นักปิงปองแชมป์ women's world cup 4 สมัยของจีน ถึงแม้ว่าวันนี้มองคริมจะยังไม่สามารถคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้ แต่ด้วยความน่า

รัก รอยยิ้ม และลีลาการเล่น ที่ประทับใจทุกคนที่เห็น ก็พอจะมองออกว่าไม้อ่อนคาน่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์ในวงการกีฬาของเมืองไทยคนหนึ่ง

ส่วนซูเปอร์สตาร์ฝ่ายชาย เขียวชนคนเก่งของเรา ที่ไม่ได้มาร่วมการแข่งขันที่ปากน้ำโพครั้งนี้ ญาณพงษ์ พนากิจอุ และ วิรัชพร พุฒิกุลเกษม สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ส่งไปทำการแข่งขันในรายการเก็บคะแนนสะสมโลกของสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ ในการแข่งขัน ittf juniors and cadets ระดับ super series ที่ฮ่องกง แล้วสองหนุ่มของประเทศไทยก็ไม่ได้ทำให้คนไทยผิดหวัง ด้วยการคว้าแชมป์ในประเภทชายคู่ในรุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี คือรุ่น cadet ถือว่าเริ่มเป็นการขยับในรุ่นสูงชันของนักปิงปองไทยในระดับนานาชาติ จากเดิมที่เราจะเก่งและเป็นเจ้าในระดับอายุไม่เกิน 11 ปีของโลก คือรุ่น Hope's ดังนั้นเพื่อจะครองความแข็งแกร่งในระดับรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีของโลกที่เราประสบความสำเร็จมาหลายปีติดต่อกัน สมาคมฯ จึงคิดโครงการที่จะสร้างนักปิงปองรุ่นจิ๋วให้มีความแข็งแกร่งแบบต่อเนื่องด้วยโครงการ table tennis talent Farm เชียงใหม่ถึงจะติดคาม รวยละเอียด และความคืบหน้า ของโครงการนำมาให้แฟนสวามกีฬาได้ทราบกันต่อไป

สิ่งเหล่านี้เป็นการตอบโจทยว่า





ญาณพงษ์ พนาภิจุล และ วิรภัทร พุฒิคุณ  
เกษม สอชเชียนลูกเด็ทไทยที่คว้าแชมป์รายการ  
เก็บคะแนนสะสมโลกที่ ฮองกง



ดีสารระดับโลกของ “น้องครีม” สุกุลญา อริยะโชติมา

กีฬาป้องกัน เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อม หรือมาทำการแข่งขัน การเดินทางไปทำการแข่งขันทั้งต่างจังหวัด และต่างประเทศ การเรียนรู้ชีวิตของการเดินทาง การเรียนรู้ชีวิตของสังคม และการเรียนรู้หัวใจสำคัญของการเป็นนักกีฬา ที่จะต้องรู้จักการ รู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา การต่อสู้ในกฎ กติกา การมีระเบียบ วินัย การยอมรับในกฎของสังคม การอดทนฝึกฝน เพื่อให้แกร่งทั้งกายและจิตใจ และเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจกับประเทศชาติ